

# TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC NỮ TRONG LĨNH VỰC STEM TẠI VIỆT NAM

Chiều ngày 13/6/2023, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN đã phối hợp cùng Hội đồng Anh tổ chức chương trình tọa đàm: “Tăng cường sự tham gia của các nhà khoa học nữ trong lĩnh vực STEM tại Việt Nam - Enhancing participation of female researchers in STEM in Vietnam”.

Tới tham dự và phát biểu khai mạc chương trình có PGS.TS. Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; ông Scott MacDonald, Tổng Giám đốc Hội đồng Anh toàn cầu và bà Donna McGowan, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc chương trình, PGS.TS.

Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc ĐHQGHN

khẳng định, cũng như nhiều trường đại học khác trên thế giới, ĐHQGHN có nhiều nỗ lực để đạt được sự bình đẳng giới trong môi trường giáo dục cũng như môi trường làm việc. Một trong số đó phải kể đến sự hợp tác giữa ĐHQGHN với Hội đồng Anh thông qua chương trình Đối tác Toàn cầu bắt đầu từ năm 2021. Chương trình đã hỗ trợ 06 dự án về bình đẳng giới và hoà nhập, trong đó có 04 dự án liên quan đến ĐHQGHN và các trường đại học thành viên. Điều này thể hiện cam kết mạnh mẽ và nỗ lực của Hội đồng Anh cũng như của ĐHQGHN nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới trong giáo dục

đại học ở các cấp độ khác nhau: quản lý và lãnh đạo, giảng viên và sinh viên. Tại buổi tọa đàm, một số vấn đề hấp dẫn đã được thảo luận như: Tầm quan trọng trong việc thúc đẩy sự tham gia của nữ giới trong nghiên cứu khoa học và kỹ thuật; Những thách thức mà nữ giới gặp phải khi tham gia nghiên cứu trong lĩnh vực STEM (rào cản và định kiến giới, khoảng cách về giới, trải nghiệm cá nhân về định kiến vô hình và ảnh hưởng tới các nhà nữ khoa học); Các sáng kiến và mô hình tốt trong việc thúc đẩy nữ giới tham gia vào các lĩnh vực STEM đang được triển khai ở Việt Nam và trên thế giới. Chương trình đã thu hút được sự quan

tâm của đông đảo các nhà khoa học, cán bộ đang công tác trong và ngoài Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN cũng như các bạn sinh viên đang theo học tại Trường. Nhiều câu hỏi trao đổi trực tiếp và cởi mở đã được chia sẻ và đặt ra với các diễn giả.

Như vậy có thể thấy, không phải những định kiến của xã hội mà đôi khi chính các nhà khoa học nữ cũng đang có những khó khăn, suy nghĩ, lo lắng của riêng mình để có thể cân bằng giữa gia đình và công việc. Đôi khi chính những suy nghĩ đó đã cản bước hoặc làm chậm lại những cống hiến của các nhà khoa học nữ dành cho khoa học.

[Xem thêm](#)

